



AP Photo

Trong những tháng cuối năm 2008 vừa qua người dân bang Illinois của Hoa Kỳ vô cùng hãnh diện khi ông Obama, thống đốc bang này, đã thăng cấp và vang vào chức vụ tổng thống Hoa Kỳ, trở thành tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ. Thế những chức vụ ông bổ trợ tổng thống và những viên chức gây ra một vụ tai tiếng và nổi lên đang được đưa ra tra và có thể nhân vật chính liên quan đến vụ này, thống đốc bang Illinois, ông Rod Blagojevich, có thể sẽ bị truy tố.

Ông Blagojevich xuất thân từ một gia đình di dân gốc Serbia, tiến vào ngành máy công cụ nhân sự học trở thành một vị

Câu Chuyện Nước Mỹ tuần này sẽ trình bày cùng quý thính giả đôi nét về ông Blagojevich và cách tiếp cận ngành máy công cụ nhân sự và hệ thống pháp lý của Hoa Kỳ hầu như phó vãi các vị tham nhũng và lạm dụng của các chính trị gia. Giáo sư Nguyễn Minh Hùng, giảng dạy môn chính trị học tại Đại học George Mason, bang Virginia đã đóng góp trong câu chuyện hôm nay, mời quý vị theo dõi với Lan Phương sau đây.

Xuất thân từ một gia đình di dân gốc Serbia đến Hoa Kỳ năm 1947, ông Rod Blagojevich ra đời năm 1956 tại thành phố Chicago, bang Illinois và trải qua thời niên thiếu ở các khu làm việc để phụ giúp cha mẹ nuôi gia đình. Ông từng làm nghề công việc như đánh giày, giao bánh pizza.

Và để dành để mình đi theo học ở trường, Rod Blagojevich đã đi rửa bát. Là một sinh viên học ngành xoay, ông tốt nghiệp ở trường Pepperdine, ngành luật, năm 1983. Nhờ những quen biết của bố vợ, ông tiến vào ngành máy công cụ trong công ty luật công ty viên của một quán hút trong bang Illinois. Năm 1992, cũng nhờ sự hỗ trợ của bố vợ, ông đã thăng cấp cho đi làm ở văn phòng bang Illinois.

Với kinh nghiệm của một công ty viên hình sự, sau khi được vào văn phòng của bang Illinois, ông đã đưa ra nhiều dự thảo luật, mà ông cho là sẽ có tác động công cộng hỗ trợ pháp và giúp đỡ các con số các tội hình sự trong bang.

Năm 1996, ông Blagojevich đã bắt đầu đi làm trong văn phòng của bang và ra tranh cử dân biểu liên bang, trong cách là ứng cử viên của đảng Dân Chủ. Cũng nhờ sự giúp đỡ của bố vợ, ông đã thăng cấp cho đảng Cộng Hòa. Sau đó, ông liên tiếp trúng cử 2 nhiệm kỳ nữa.

Năm 2002 ông ra tranh cử thống đốc bang Illinois và trúng cử. Vào tháng 10 năm nay, khá lâu trước khi có tin ông bắt đầu vì những cáo buộc tham nhũng, sự ủng hộ của dân trong bang dành cho ông đã xuống thấp tới mức kỷ lục, và ông bắt đầu là 'thống đốc ít người ủng hộ nhất của nước Mỹ'.

Khi ông Obama được công nhận thống đốc Hoa Kỳ, chức vụ thống đốc liên bang đi diễn cho Illinois đã bắt đầu, và theo luật của bang này, thống đốc là người có quyền chọn một người khác để bổ nhiệm vào chức vụ đó cho đến hết nhiệm kỳ.

Theo tin cho biết thì vào ngày 15 tháng 12, ông Blagojevich và trưởng ban nhân viên của ông, ông John Harris đã bắt đầu cùng một lúc và bắt đầu vợ trợ sự của FBI tại Chicago vì tội danh mưu toan sẽ dùng quyền hành để bán chức vụ cho những người khác. Những người ta đã ghi âm được lời của ông qua điện thoại, nói rằng đây là công việc béo bở, và điều gì ông làm cho không chức vụ này cho ai. Theo cáo buộc thì ông Blagojevich mưu toan đánh đổi quyền bổ nhiệm này để lấy một chức vụ bắt đầu trong nội các của thống đốc Obama hoặc một chức vụ nào mà giúp nhiều quy định hành trong công đoàn và còn mưu toan lợi ích cho vợ ông nữa. Ông đã được tiếp xúc với người họ, và nên làm như chức vụ có chuyện gì xảy ra.

Hôm thứ ba vừa qua, thống đốc bang Illinois lại đưa ra một hành động thách thức

V tai ti ng Blagojevich

Tác Giả; VOA News

Thứ Sáu, 02 Tháng 1 Năm 2009 12:55



AP Photo

~~Copyright 2009 by VOA News. All rights reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior written permission of VOA News.~~